

HUYỆN ỦY TÂN PHÚ
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 104-CV/BTGHU

v/v ban hành câu hỏi hiểu biết Hội thi
kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Phú, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: - Các chi, đảng bộ cơ sở,
- UB.MTTQ và các đoàn thể huyện,

Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/BTGTU ngày 25/2/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành bộ câu hỏi hiểu biết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 để các thí sinh tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ trong Hội thi cấp huyện (đính kèm câu hỏi).

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo tới các chi, đảng bộ cơ sở, UB.MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị và thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 được biết.

Đồng thời đề nghị:

- Phòng VH-TT đăng tải bộ câu hỏi hiểu biết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 trên trang thông tin điện tử huyện để thí sinh tham gia tìm hiểu, nghiên cứu.

- Đài Truyền thanh huyện thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh việc đăng tải bộ câu hỏi hiểu biết Hội thi kể chuyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 trên trang thông tin điện tử huyện để đoàn viên, hội viên và thí sinh tham gia được biết và truy cập tìm hiểu, nghiên cứu (không thông báo nội dung câu hỏi).

- Cấp ủy cơ sở thông báo, triển khai cho các thí sinh của đơn vị mình biết để chuẩn bị tốt cho hội thi cấp huyện vào tháng 7/2016.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai.

Nơi nhận:

- Như trên,
- TTHU (b/c)
- BTGTU (b/c)
- Lưu BTGHU.



K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Tân Phú, ngày 13 tháng 6 năm 2016

BỘ CÂU HỎI HIỂU BIẾT HỘI THI
KỂ CHUYỆN LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
NĂM 2016

Câu 1: Trình bày nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay?

Câu 2: Hãy nêu những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 3: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào? Ý nghĩa trong rèn luyện đạo đức cách mạng?

Câu 4: Đồng chí hãy trích một đoạn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đoàn kết trong Đảng?

Câu 5: Câu nói của Bác: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng thì phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bạn hãy cho biết xuất xứ của câu nói trên?

Câu 6: Nêu những tác hại của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Câu 7: Đạo đức có vai trò, vị trí, tầm quan trọng như thế nào trong đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay?

Câu 8: Hãy chỉ ra thực trạng và mức độ suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện ở các dạng chủ yếu nào?

Câu 9: Theo đồng chí, tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là do những nguyên nhân nào?

Câu 10: Tác hại của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay như thế nào?

Câu 11: Đồng chí hiểu như thế nào về phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”?

Câu 12: Đồng chí hiểu như thế nào về phẩm chất đạo đức “Tinh thần quốc tế trong sáng”?

Câu 13: Đạo đức mới – đạo đức Hồ Chí Minh, hình thành từ những nguồn gốc cơ bản nào?

Câu 14: Quan điểm của Hồ Chí Minh về biện pháp chống tham ô, lãng phí, quan liêu?

Câu 15: Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến 2015 là gì? Và chủ đề nào đồng chí tâm đắc nhất?

Câu 16: Vì sao Bộ Chính trị (khoá XI) ra Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14-5-2011 về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giai đoạn hiện nay?

Câu 17: Trong thực hiện quy chế nêu gương, cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương mấy nội dung, gồm những nội dung nào? Đ/c hãy nêu các nội dung nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW? (Giám khảo hỏi bất kỳ 1 trong 7 nội dung đề thí sinh trả lời)

Câu 18: Đ.c hãy nêu suy nghĩ của mình khi nghe đoạn trích trên và liên hệ thực tiễn hiện nay tại địa phương, cơ sở?

“Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, t. 5, tr. 261.

Câu 19: Theo đồng chí nội dung nêu gương thực hiện tại cơ sở địa phương như thế nào? Sở nêu gương có phù hợp hay không?

Câu 20: Đồng chí nêu ngắn gọn những điểm mới trong Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"?

Câu 21: Đồng chí hãy cho biết mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là gì?

Tài liệu tham khảo

1. *Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn*; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân – Hà Nội năm 2008

2. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969; Đường cách mệnh 1927; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Cần, kiệm, liêm, chính; Đạo đức mới...

3. *Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh* – Tái bản lần thứ 8 – TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ, 2011

4. *Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tài liệu học tập trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*; Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Hà Nội năm 2007

5. Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII

6. Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các năm 2011-2015; các tài liệu liên quan tới tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tài liệu tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; sách, báo, tạp chí chính thống của Đảng, Nhà nước xuất bản, phát hành.